

ถอดบทสัมภาษณ์ Janet Attwood – The Queen of Passion

กิตติ : (แนะนำ) Janet Attwood – เจ้าของ New York Time Bestseller

The Passion Test, The Hidden Rich, Breakthrough, From Sad To Glad

และ Janet ยังเป็น Expert ในการใช้ชีวิตแบบ Passionate Life

Janet ได้เป็นผู้บรรยายในงานสัมมนาร่วมกับ

Dalai Lama, Sir Richard Branson, Jack Canfield ฯลฯ

Janet เป็นเจ้าของหลักสูตร The Passion Test ที่มีผู้สอนเป็นพันๆ คนทั่วโลก

และยังได้สร้างหลักสูตร Passion Test for Business, Passion Test for Kid & Teen

Passion Test for Coach และบุคคลไร่บ้าน

และ Janet ยังเป็นครูที่มีจิตใจอาสา

เคยได้รับรางวัลอาสาสมัครยอดเยี่ยมจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ผมเชื่อว่า คุณจะรักเธอ เหมือนกันกับผมแน่นอน!!

ผมขอแนะนำ Janet Bray Attwood

เจเน็ต : กิตติ ไม่ว่าคุณพูดอะไรก็ตามเมื่อสักครู่นี้... มันนานมากกกกกก ^___^ มันตลกจริง

กิตติ : 555 เพราะผมมีหลายสิ่งที่จะคุย และผมเชื่อว่าเขาจะรักคุณ เหมือนผมแน่นอน

ขอบคุณมากๆ ที่ให้เวลาสำหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เพื่อให้ได้รับสิ่งดีๆ

เจเน็ต : พวกเราทุกคนใน Passion Test Family รักคุณนะกิตติ

และพวกเราต้องการที่จะเดินทางไปประเทศไทยมากๆ

ประเทศไทย คือ Home of The Heart และวันนี้ฉันก็ใส่หัวใจชิ้นพิเศษของฉันมาด้วย

กิตติ : โอเคเรามาเริ่มกันเลย, คุณคือ Queen of The Passion
และเป็น Expert เรื่องการใช้ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วย Passion

คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไม Passion มันถึงสำคัญกับการประสบความสำเร็จ?

เจเน็ต : ฉันคิดว่าทุกๆ คน น่าจะรู้คำตอบอยู่แล้วนะ

ฉันหมายถึงว่า... ถ้าคุณมีบริษัท คุณจะจ้างคนที่ ดูซังกะตาย ไร้พลัง และวิญญานไหม?
หรือคุณจะจ้างคนที่ ดูมีพลัง ตื่นเต้น และพูดว่า เขาสนุกที่จะทำงาน
ตื่นเต้นที่จะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆ และฉันรักในสิ่งที่ฉันทำ

คุณจะจ้างใครล่ะ?

มันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดถึงในหนังสือ The Passion Test ที่ชื่อว่า Success Build To Last
(หนังสือเล่มนี้ แปลไทยเมื่อปี 2549 ในชื่อว่า “สร้างความสำเร็จยั่งยืน”) นี่เป็นหนังสือที่สำเร็จมากๆ

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ เขาได้สัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จมากๆ หลายคน
และไม่ใช้แค่คนที่ประสบความสำเร็จแค่ 5 ปี หรือ 7 ปี เท่านั้น
แต่เขาสัมภาษณ์คนที่ประสบความสำเร็จถึง 20 ปี 30 ปี 40 ปี หรือ 50 ปีเลยทีเดียว

คนแบบ ไมเคิล เดล จาก Dell Computer,
ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์ และคนอื่นๆ อีกรกว่า 200 คน
และในการสัมภาษณ์นั้น เขาพบว่าทุกๆ คนที่เขาสัมภาษณ์นั้น พวกเขาล้วน “สร้างนิสัย”

นี่คือคำที่สำคัญมากๆ

นั่นหมายความว่า พวกเขาไม่ได้เกิดมาแล้วสำเร็จเลย

พวกเขาไม่ได้คาบซ้อนเงินซ้อนทองมา

พวกเขาไม่ได้เกิดมาแล้วมีวิถีชีวิตแบบดีดี ง่ายง่ายเลย

แต่สิ่งที่พวกเขาทุกคนมีเหมือนกันก็คือ พวกเขาล้วน “สร้างนิสัย”
นิสัยที่จะเลือก และตัดสินใจ จากสิ่งที่สำคัญ มีคุณค่า และมีความหมายต่อพวกเขา

เขาตัดสินใจ และเลือกสิ่งเหล่านั้น เป็นประจำ
พวกเขาไม่เสียเวลาให้กับสิ่งที่ไม่สำคัญเลย

สิ่งแรกเลยก็คือ พวกเขาล้วนมีความชัดเจน!
พวกเขาชัดเจนว่าเขาต้องการอะไร
เหมือนกับที่ Passion Test ทำ

The Passion Test คือ ระบบที่ช่วยให้ผู้คน ชัดเจนแจ่มแจ้ง
มันชัดเจนมาจากภายใน เหมือนกับว่าถ้าเขาหลับตา
และเห็นภาพโลกที่พวกเขาเลือกจะเป็น จากภายในเลย

เมื่อคุณออกแบบโลกที่คุณเลือก โลกที่สวองามจากภายใน
มันก็จะแสดงออกมาผ่านโลกภายนอก

และผู้คนเหล่านี้ ล้วนรู้ในสิ่งนี้
รู้ว่าความชัดเจน มันสำคัญมากๆ

เหมือนที่เพื่อนที่ดี และผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมของฉัน
T Harv Eker ได้กล่าวไว้ว่า.. “Clarity is Power: ความชัดเจนคือพลัง”

สิ่งที่ผู้คนเหล่านี้ทำก็คือ พวกเขาใช้ชีวิต โดยการเลือกแต่สิ่งที่ใช่
และพวกเขาทำมัน..... ต ล อ ด เ ว ล า !!!

มันอาจไม่ได้ง่ายนัก แต่พวกเขาทำมันตลอดเวลา
นี่คือสิ่งที่พวกเขา “สร้างนิสัย” ขึ้นมา

และสำหรับทุกๆ คนที่กำลังฟังอยู่

1 ในความลับที่จะใช้ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วย Passion

นั่นก็คือ “การมีความชัดเจน”

มันหมายความว่าอะไร?

หมายความว่า จงมีความชัดเจนว่าสิ่งที่มีความหมายกับคุณคืออะไร

ตอนนี้ The Passion Test คือ เครื่องมืออันดับ 1 ที่ถูกใช้ทั่วโลก

เพื่อช่วยให้ผู้คนมีความชัดเจนว่า Passion คืออะไร นี่คือระบบที่ดีมากๆ

คุณได้พูดถึง Jack Canfield ตอนที่แนะนำฉันใช่ไหม กิตติ

Jack Canfield คือชายที่เดินทางไปมาแล้วทั่วโลก

และเขียนหนังสือในซีรี่ส์ The Chicken Soup for The Soul

วันหนึ่ง Jack Canfield มาหาฉัน และพูดว่า..

(Jack เป็น 1 ใน Passion Test Facilitator ด้วย)

“คุณรู้ไหม Janet มันมีเครื่องมือมากมายบนโลกนี้

แต่ระบบ (SYSTEM) ที่คุณได้สร้างขึ้นมา

คือระบบที่ไม่มีวันผิดพลาด!”

(SYSTEM = Save Yourself Time, Energy and Money)

ซึ่งหมายความว่า ตราบใดที่เขาทำตามระบบ

เขาจะประสบความสำเร็จ

มันยอดเยี่ยมมากใช่ไหมล่ะ

คุณไม่ต้องกังวล... แค่เดินตามระบบ
แล้วมองดูผลลัพธ์ที่วิเศษสุดๆ ในชีวิต

กิตติ : ใช่เลย Passion มันสำคัญจริงๆ ต่อความสำเร็จ

เจเน็ต : รู้อะไรใหม่กิตติ! ผู้คนที่รักในสิ่งที่เขาทำ
เราจะอยากอยู่ใกล้เขา พวกเขาเป็นเหมือนแม่เหล็ก

เพราะเวลาที่เรามี Passion เราจะมีความสุข
คุณจะได้เติบโต คุณจะมีคลื่นพลังงานบวกๆ

และใครจะไม่อยากอยู่ใกล้คนแบบนั้นล่ะ?

เมื่อคุณมี Passion คุณรักในสิ่งที่กำลังทำ
คุณจะมีไอดีมากมาย และสนุกกับมัน

The Passion Test คือการพูดถึง
ความชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรัก
ไม่ได้พูดถึงสิ่งที่คนอื่นหวังให้คุณเป็น

แต่เป็นสิ่งที่คุณแคร่่มากที่สุด

“คุณ คือ คุณ” ที่เราพูดแบบนี้
เพราะเราทุกคน มีบทบาทเป็นของตัวเอง
เราทุกคนมีบทชีวิตที่เป็นของตัวเอง

เมื่อเราชัดเจนว่า สิ่งที่เรารักคืออะไร
และเราเดินตาม Passion นั้น
นั่นคือเส้นทางของการ “ทำน้อย แต่ได้มาก”

นั่นคือเส้นทางที่มีแรงต้านน้อยมากๆ

บนเส้นทางนั้น จักรวาลจะสนับสนุนคุณ

และชีวิตของคุณจะ FLOW

ทำน้อย แต่ได้มาก นั่นคือสิ่งที่ Passion Test พุดถึง

และใครบ้างล่ะ... ที่จะไม่อยากได้ผลลัพธ์แบบนั้น

กิตติ : ฟังดูแล้วยิ่งชัดเจนว่า Passion สำคัญต่อความสำเร็จมากๆ

แต่ทำไมคนส่วนใหญ่ ถึงได้สูญเสีย Passion ของตัวเองไป

ทำไมคนส่วนมาก ถึงไม่รู้ว่าจะ Passion ของตัวเองคืออะไร?

เจเนท : มันมีงานสำรวจที่เผยว่า 4 ใน 5 ของคน

ไม่ได้ใช้ชีวิตตาม PASSION ของตนเอง

ฉันคิดว่าตอนนี้ผลสำรวจน่าจะเป็น 3 ใน 5 แล้ว

แต่มันก็ยังเป็นสถิติที่แย่อยู่มากจริงๆ

สังเกตไหม เวลาที่คุณอ่านข่าวต่างๆ

ข่าวดีๆ มันไม่ได้มีอยู่มากสักเท่าไร

สาเหตุที่ Passion มันสำคัญมากๆ

ก็เพราะว่า “พวกเราทุกคนล้วนมีผลกระทบต่อกันและกัน”

เมื่อเราตื่นมาแล้วไม่มีความสุข

มันก็จะส่งผลกระทบต่อคนรอบๆ ตัวเราด้วย

แล้วเราสูญเสีย Passion ได้ยังไง?

เราหลุดออกจากทางเดินของเราเองได้ยังไง?

ตอนที่เราเป็นเด็ก เรามีความฝัน

ฉันจำได้ตอนที่ฉันเป็นเด็ก

ตอนที่แม่ฉันหลับไปแล้ว

ฉันจะออกไปที่ถนน และเดินใต้แสงไฟ

ทำเหมือนว่าฉันเป็นนักแสดงที่ยิ่งใหญ่

และฉันเริ่มพูดถึงเรื่องราวของฉัน

นั่นคือสิ่งที่ฉันทำตอนเป็นเด็ก

พวกเราส่วนใหญ่รู้ว่าเรารักอะไรในตอนที่เราเป็นเด็ก

แต่หลังจากนั้น อะไรเกิดขึ้นล่ะ!!!

คนบางคนเริ่มเข้ามา

อาจเป็นพ่อแม่ พี่น้อง

ลุงป้า น้าอา คุณครู

บอกเราว่า...

“คุณคิดว่าคุณเป็นใครกัน?”

คุณยังเก่งไม่พอ ยังดีไม่พอ ฉลาดไม่พอ

ยังเรียนไม่พอ มีเงินไม่พอ คุณใช้สีผิด คุณ... ฯลฯ”

และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไร?

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ...

เราคิดว่าพวกเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือ

และเราก็เลือกที่จะเชื่อว่า “พวกเขาถูกต้อง”

“ทุกสิ่งที่เขาพูดมามันถูกต้องแล้ว”

เพื่อนของฉัน Mark Victor Hanson

ผู้เป็นเพื่อนของ Jack Canfield บอกว่า

สิ่งที่พวกเราควรทำคือ JOB

Just Over Broke!! (แค่ดีกว่าถังแตกนิดนึง!)

เราควรทำเพื่อความมั่นคง ความปลอดภัย

เราไม่ควรที่จะทำในสิ่งที่เรารัก

ผู้คนมากมายตื่นขึ้นมาในอายุ 30 ... 40... 50

แล้วพูดว่า “โอ้พระเจ้า!!! ชีวิตฉันอยู่ที่ตรงไหนเนี่ย!”

สำหรับคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้

ถ้าคุณกำลังรู้สึกวุ่นวายหนักหน่วงที่จู่ๆก็ลุกขึ้นจากเตียงนอน

หรือรู้สึกวุ่นวาย ชีวิตมันไม่ได้มีความหมายอะไร

ไม่มีจุดมุ่งหมาย และชีวิตมันวุ่นวายหนักหน่วง

ทุกสิ่งมันดูไม่ราบรื่นเอาเสียเลย

อย่างที่ฉันพูดไปแล้ว The Passion Test

จะช่วยให้คุณอยู่ในสภาวะที่ราบรื่น (FLOW)

ความราบรื่นหมายถึง เมื่อคุณเริ่มที่จะเลือกสิ่งต่างๆ

จากสิ่งที่คุณรู้สึกแคร์มากที่สุดกับคุณ

และคุณจะเป็นคนเปิดรับ เปิดรับสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต

ใจของคุณเปิดกว้างออกมา เพื่อรอรับมัน

และเมื่อใจคุณเปิด คุณก็จะมองเห็น ของขวัญล้ำค่าในตัวคุณ

นี่คือความลับ!!

เราทุกคนล้วนมีของขวัญล้ำค่าอยู่ในตัว
ของขวัญจากจักรวาล ที่ส่งมาหาเราทุกๆ วินาที

เป็นเหมือนสัญญาณนำทางให้เรา
เพื่อที่จะเติมเต็มชีวิตที่สวยงามของเราเอง

แต่เมื่อคุณรู้สึกเศร้า รู้สึกแย่ รู้สึกทุกข์
คุณก็แค่ “รู้ตัว” แค่ “รู้ตัวเท่านั้น”

ในตอนนั้นคุณจะรู้สึก “ปิด”
(ร่างกายของคุณจะดูห่อๆ และหดหู่)
เมื่อคุณปิด นั้นมันตรงกันข้ามกับการเปิด
และคุณก็จะมองไม่เห็นของขวัญล้ำค่าในตัวเอง

ของขวัญที่มีมันอยู่ในตัวคุณตลอดเวลา!

สิ่งที่เราพูดเสมอใน The Passion Test ก็คือ
Passion เป็นเหมือนเศษขนมปัง
ที่จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ใช่ของคุณ

เหมือนการที่คุณเดินตามเศษขนมปังที่ละลาย
เมื่อคุณเลือกตัดสินใจเลือกจาก Passion ในครั้งแรก
ประตูก็จะเปิดออก และประตูบานอื่นก็จะปิดลง

และเมื่อคุณเดินไปตามเส้นทางสายนี้
คุณก็จะเจอกับประตู ที่เผยให้คุณได้เห็น
“วัตถุประสงค์ในการมีชีวิตของคุณ”

ทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่? ทำไมฉันถึงมีชีวิตแบบนี้?

ฉันมีสิ่งหนึ่งที่ต้องการจะบอกคุณ

เมื่อเราเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักเพื่อผู้คน
และสิ่งสุดท้ายที่พวกเราทุกคนล้วนต้องการก็คือ

การส่งมอบของขวัญของเราให้ผู้อื่น
และนั่นคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิต.. เพื่อที่จะส่งมอบของขวัญของเรา

ของขวัญของเราหมายถึง..

คุณ คือ คุณ เจเนท คือ เจเนท
และทุกคนที่กำลังฟังอยู่ คุณ คือ คุณ

เมื่อเราอยู่ในพื้นที่นั้น ชีวิตเราก็จะราบรื่น
มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ มีความอุดมสมบูรณ์
และพื้นที่นั้นจะเกิดขึ้น เมื่อเราส่งมอบของขวัญของเรา

และในเส้นทางของ Passion คือเส้นทางของ ความสุข
คุณต้องการจะมีความสุขไหม?

กิตติ : ว้าว! มันโดนใจผมมากเลย!!

บางครั้งเราก็มีข้อจำกัดทางความคิด
ที่มาอุดรั้งชีวิตเอาไว้ ไม่ให้เริ่มใช้ชีวิตตาม Passion

เป็นความเข้าใจที่ดีมากๆ

และ..

เจเน็ต : กิตติ ฉันขอแบ่งปัน อะไรอีกสักอย่าง โอเคไหม?

กิตติ : ได้เลย

เจเน็ต : ใจ!! คุณยังไม่รู้เรื่องนี้

ฉันเพิ่งจะเขียน eBook เล่มใหม่เสร็จ

มันชื่อว่า The Miracle of Self-Love

“มหัศจรรย์ของการรักตัวเอง”

จากความลับที่นำมามหัศจรรย์

สู่การมีชีวิตที่คุณใฝ่ฝัน

ซึ่งมันกำลังจะเปิดตัวที่ญี่ปุ่น ใน 2 สัปดาห์นี้

และสำหรับคนที่จะมาเจอฉันที่ประเทศไทย

ในงานสัมมนา 2 วัน ที่ฉันและกิตติจะจัดร่วมกัน

ที่มีชื่อว่า Create Your Fabulous Life

“ออกแบบชีวิตที่ใช่ ทำกำไรจากสิ่งที่รัก”

ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559

และเมื่อฉันไปถึง สิ่งที่คุณต้องการให้ทุกคน

ที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้รับก็คือ eBook เล่มนี้

และนี่คือ ของขวัญพิเศษจากฉัน!

หนังสือเล่มใหม่ล่าสุด!!

กิตติ : เยี่ยมไปเลย

เจเน็ต : ทำไมฉันถึงพูดถึงมันในตอนนี้!

เพราะว่ามันช่วยเตือนให้ฉันนึกถึง
ตอนแรกฉันสร้าง The Passion Test
ฉันพูดเสมอว่า ฉันเปิดรับมันเข้ามา

และมันเป็นคือของขวัญ
ที่ผู้จัดการของจักรวาล ส่งมาให้ฉัน

ทั้งๆ ที่ในตอนแรก ที่ฉันคิดถึง
การใช้ชีวิตตาม Passion ฉันยังไม่รู้จักมันเลย

ฉันได้ตระหนักว่า...

เมื่อใครก็ตาม พูดว่า “ได้”
กับสิ่งที่พวกเขารัก อยู่เป็นประจำ
สิ่งนั้นมันจะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ
และพวกเขาก็จะรักตัวเองมากยิ่งขึ้นไปด้วยเช่นกัน

เพราะมันต้องใช้ความกล้ามากๆ
ที่จะพูดว่า “ได้” กับสิ่งที่คุณรักมันจริงๆ

และสำหรับทุกคนที่กำลังฟังอยู่
บ่อยครั้งแค่นั้นที่คุณพูดว่า “ได้” กับคำขอของคนอื่น
ทั้งๆ ที่ภายในใจของคุณกำลังบอกว่า..... “ไม่”

นั่นเพราะว่าคุณ “กลัว”
กลัวว่าคุณจะทำให้เขาไม่พอใจ

คุณคิดว่าเขาอาจจะไม่ชอบคุณ

และคุณก็พูดว่า “ได้” กับเขา

ทั้งที่มันคือ “ไม่” สำหรับตัวเอง

และนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยม

ที่คุณจะชัดเจนว่า Passion ของคุณคืออะไร

นั่นคือสิ่งที่พวกเราจะทำด้วยกัน

แบบลงลึกเลยทีเดียวนะ!!

และฉันรู้ว่า กิตติ กำลังพูดเรื่อง

The Passion Test ในประเทศไทยแล้ว

แต่ฉันจะพาคุณลงลึกไปยิ่งกว่านั้น

และใช้กระบวนการอื่นๆ อีก ให้คุณลงลึกลงไปอีก

คุณจะได้ทำกิจกรรมมากมาย

มีการร่วมสนุกกัน มันจะสนุก

และมันจะตรงเข้าไปในใจของคุณ

เพื่อให้ทุกๆ คน ได้รู้ว่าอะไร

คือสิ่งที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตกันแน่

มันจะเป็น GPS ที่ยอดเยี่ยมให้คุณ

เป็นแผนที่ ที่สุดยอดสุดๆ

เพื่อจะค้นพบ ของขวัญล้ำค่า ในตัวคุณ

เมื่อคุณรู้แล้วว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร

และคุณจะมีความกล้าที่จะเลือกทำในสิ่งนั้น

เท่ากับว่าคุณกำลังทำให้ความรักตัวเอง
เติบโตมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

มันสำคัญมากๆ ที่คุณจะรักตัวเอง
ที่จะรักตัวเองในแบบที่คุณเป็น
และเคารพในความตัวของตัวเอง

และคุณมีความกล้าที่จะเดินตาม Passion ของคุณ
ชีวิตจะสอนคุณเองว่าคุณควรจะต้องทำมันอย่างไร

ฉันตื่นเต้นมากๆ ที่ได้มาเมืองไทย

ฉันขอบอกอีกครั้งว่า
The Passion Test มันไม่ใช่แค่กระบวนการ
แต่มันคือการเปลี่ยนรูปแบบชีวิต!!

สำหรับทุกๆ คนที่มา
คุณจะได้ใช้เครื่องมือที่วิเศษสุดๆ
ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ
จากภายในสู่ภายนอก!!

และฉันสัญญาเลยว่า....
ชีวิตของคุณ จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป
และคุณก็จะได้เรียนรู้การสร้างรายได้จากมัน
ซึ่งจะทำให้คุณมั่งคั่งมากยิ่งขึ้น
มีสุขภาพที่ดีขึ้น สัมพันธ์ภาพก็จะดีขึ้น

เรื่องดีๆ มากมายจะเกิดขึ้นกับคุณ

กิตติ : ว้าว! โดนใจมากๆ อีกแล้ว
ผมตื่นเต้นแทนคนไทยจริงๆ

เจเน็ต : ฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
ฉันไม่เคยไปที่ประเทศไทยมาก่อน

ฉันเดินทางมามากมายทุกมุมโลก
ฉันมีบ้านอยู่ 3 หลัง และรู้อะไรใหม่

ฉันเดินทางไปทั่วทุกมุมโลก
เพื่อแบ่งปันบนเวทีใหญ่ๆ มากมาย
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตาม Passion

การไปประเทศไทยครั้งนี้ทำให้ฉันตื่นเต้นมากๆ
เพราะฉันรัก “ความรัก” ที่มีอยู่ในประเทศไทย

คุณจะได้ใกล้ชิดกับฉัน
และฉันต้องการที่จะสร้างสังคม
ที่เปี่ยมไปด้วยความรักในประเทศไทย

กิตติ : ฟังดูน่าสนุก และยอดเยี่ยมมากๆ เลย
และผมยังมีคำถามอีกเล็กน้อย...

เมื่อคนได้ค้นพบ Passion ของตัวเองแล้ว
และได้รู้ว่าสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเขาคืออะไร

แล้วการใช้ชีวิตตาม Passion นี้ มันจะง่ายไหม?

เจเน็ต : รู้อะไรใหม่? มันจะง่าย เมื่อคุณมี “ระบบ”

มันจะง่าย เพราะคุณจะได้เครื่องมือหลายอย่าง
จาก Passion Test Program

และสิ่งที่คุณจะได้รับกลับไป
หลังจากผ่านงานสัมมนา 2 วันนี่แล้ว
(25 – 26 มิถุนายน 2559)

คุณจะได้ออกแบบ ชีวิตในฝันที่ชัดเจน
ได้แผนที่ที่ชัดเจน ว่าคุณต้องการจะไปที่ไหน
รู้วิธีการที่คุณจะทำให้มันเป็นจริง
และรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคุณคือใคร

และคุณจะได้เข้าร่วมในกลุ่ม
ที่คุณจะได้รู้จักเพื่อนคนอื่นๆ

เพราะบางครั้งคุณอาจจะลืมใช้ชีวิตตาม Passion
คุณอาจจะมีข้ออ้าง หรือคิดถึงข้อจำกัดบางอย่าง
หรือคิดว่านี่ไม่ใช่เวลาของฉัน

เราจะช่วยให้คุณไม่กลับไปเป็นแบบนั้น
ด้วยการสร้างกลุ่มที่ชื่อว่า Mastermind

ในกลุ่ม Passion Mastermind ที่สวยงาม
เป็นโอกาสที่คุณจะได้ร่วมกิจกรรมกันเป็นทีม

ซึ่งคำว่า TEAM ใน Passion Test เราจะหมายถึง
Together Everyone Achieve Miracle
(เมื่อร่วมมือกัน ทุกๆ คนจะบรรลุเป้าหมายอย่างมหัศจรรย์)

ซึ่งทุกคนจะได้ร่วมในสังคมที่เปี่ยมไปด้วยความรัก

Inspiring Transformation Through Love

(แรงบันดาลใจสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยความรัก)

แต่คุณยังจะได้อยู่ร่วมกันในกลุ่มเล็กๆ

ที่ทุกๆ คนจะช่วยเหลือกัน เพื่อไปสู่ชีวิตในฝัน

กิตติ : เยี่ยมเลยครับ นั่นหมายความว่า

คุณจะมีกลุ่มที่ให้ทุกคนสนับสนุนกันและกัน

เพื่อให้ทุกคนเติบโต และมีชีวิตที่ใช่ไปด้วยกัน

ผมยังมีคำถามอีกอย่าง

เพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะถามผมว่า..

“ฉันไม่เคยรู้เลยว่า Passion คืออะไร?”

ไม่เคยรู้เลยว่ารักอะไร และไม่เคยคิดถึง Passion มาก่อน

ถ้าฉันมาเข้าร่วมสัมมนานี้ ฉันจะเจอ Passion ของฉันใหม่

เจเน็ต : โอ้!! ฉันรู้เลยว่ามันรู้สึกยังไง เพราะฉันก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อน

มันมีช่วงหนึ่งของชีวิต ที่ฉันไม่มีไอดีเลย ว่า Passion คืออะไร

เพราะฉันเคยเป็นแบบนั้น และผ่านมันมาแล้ว

ฉันเดินทางไปทั่วโลก และได้เป็นแรงบันดาลใจ

ให้คนเป็นแสนๆ ทั่วโลก ให้ใช้ชีวิตตาม Passion

ดังนั้นฉันอยากจะบอกทุกคนที่กำลังคิดว่า....

“โอ้มายก๊อด ฉันไม่เคยรู้เลยว่า Passion ของฉันคืออะไร?”

ว่า... “ใช่”... “คุณจะได้พบ Passion ของคุณ”

และฉันสัญญาว่าจะทำให้คุณค้นพบมันจริงๆ
เพราะฉันเคยเป็นมาแล้ว และรู้ว่ามันรู้สึกยังไง

และบางครั้งคุณอาจจะไม่สามารถคิดได้ว่า
อะไรงั้นนะที่จะทำให้โลกของคุณมันมีสีสัน
แต่คุณรู้อะไรไหม จริงๆ แล้วมันเรียบง่ายมากๆ
ไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่ด้วยระบบของ The Passion Test

จะช่วยให้คนทุกคน ค้นพบว่า
ของขวัญล้ำค่าในชีวิตของเขาคืออะไร

อะไรคือสิ่งที่ถ้าพวกเขาได้ทำแล้ว
และเขาจะรักมันมากกว่าสิ่งอื่นใด

โดยการมองไปในทุกๆ มิติของชีวิต
ด้านสุขภาพ หน้าทีการงาน ด้านจิตใจ
ความสนุกสนาน เรื่องสัมพันธ์ภาพ
และในด้านอื่นๆ ของชีวิต เช่น การศึกษา

และทำให้ชัดเจนด้วยการ “ถามคำถาม”

ด้วยคำถามที่จะทำให้คุณ “ค้นลึกลงไปจิตใจ”
มันทรงพลังมากๆ แต่เรียบง่าย

และฉันจะพา Expert จากญี่ปุ่น มาในงานนี้ด้วย
ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

เราจะไ้ดีให้คุณ เดินทางตาม Passion ของตัวคุณเอง

แค่เพียงจำเอาไว้ว่า... มันคือระบบ

และอีกครั้งคำว่า SYSTEM หมายถึง

Save Yourself Time, Energy and Money

แล้วทำไมระบบถึงทำแบบนั้นได้?

นั่นก็เพราะมันไม่ใช่แค่เหตุผลทางอารมณ์

แต่มันคือการทำเป็นระบบ และขั้นตอน

เมื่อคุณทำตามระบบ

ชีวิตของคุณจะถูกเปิดเผย โดยอัตโนมัติ

นี่คือเรื่องความชัดเจนในชีวิต... นี่คือนี่ที่ฉันสัญญากับทุกคน

กิตติ : ขอบคุณมากๆ เลย... ผมยังมีอีก 2 คำถาม

ข้อแรก คุณสามารถแบ่งปันความลับ

ในการใช้ชีวิตตาม Passion ให้กับทุกคน

ก่อนที่จะพวกเขาจะมาร่วมสัมมนานี้ได้ไหม?

เจเนท : ได้เลย ฉันรักที่จะแบ่งปันมันอยู่แล้ว

และสำหรับทุกคนที่กำลังฟังอยู่

สมมุติว่าคุณไม่ได้ยินอะไรเลย

ถ้าคุณไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พูดมาก่อนหน้านี้เลย

แต่คุณกลับไปพร้อมกับสิ่งนี้

“ความลับของการใช้ชีวิตแบบ Passionate Life”

นั่นเท่ากับว่า คุณมีทุกอย่างที่คุณต้องการ
เพื่อที่จะมีชีวิตที่สวยงาม และยอดเยี่ยมในแบบที่ฝัน

และความลับในการใช้ชีวิตแบบ Passionate Life
ซึ่งฉันจะพูดมัน 2 ครั้ง คุณสามารถจดเอาไว้ได้...

“เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับทางเลือก การตัดสินใจ
หรือโอกาสต่างๆ จงเลือกมันด้วย Passion ของคุณ”

“เมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับทางเลือก การตัดสินใจ
หรือโอกาสต่างๆ จงเลือกมันด้วย Passion ของคุณ”

เอาละตอนนี้! สิ่งที่คุณจะต้องมีเป็นอันดับแรกก็คือ
คุณต้องรู้ว่า Passion ของคุณคืออะไร?

และทำตามสูตรนี้

Intention – Attention – No-Tension

(ตั้งใจ – ใส่ใจ – ไม่ตึงเครียด)

นี่คือสูตรในการใช้ชีวิตแบบ Passionate Life

สำหรับ Intention (ตั้งใจ) ฉันอยากให้คุณมาเข้าร่วมสัมมนา

ทำไมนะเหรอ?

ก็เพราะว่าเมื่อพวกเราร่วมมือกัน

เราจะสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์

เรื่อง Intention ฉันสามารถที่จะทำให้

คุณมีความชัดเจนในชีวิต
แบบที่คุณไม่เคยชัดเจนมาก่อน

จำได้ไหมว่าคนสำเร็จที่พูดถึง
จากหนังสือ Success Build To Last
ความสำเร็จของพวกเขามาจากพื้นฐานของ “ความชัดเจน”

ความชัดเจนว่าพวกเขาต้องการสร้างอะไรขึ้นในชีวิต

ในวินาทีที่คุณชัดเจน
คือวินาทีที่คุณสร้างสรรค์ชีวิตที่สวยงามขึ้นมาจากภายใน
และมันจะถูกทำให้เกิดขึ้น บนโลกภายนอก

เมื่อคุณอยู่ตรงจุดนั้น สิ่งของ ผู้คน
และเครื่องมือต่างๆ จะปรากฏต่อหน้าคุณ

Intention คือขั้นตอนแรก! จงชัดเจน

ในวันแรก เราจะใช้เวลาไปกับเรื่องนี้
ด้วยกิจกรรมที่แตกต่างกัน

Attention (ใส่ใจ) เมื่อคุณรู้ว่า Passion คืออะไร
ขั้นตอนที่ 2 ของ สูตรในการใช้ชีวิตแบบ Passionate Life

มันคือการลงมือทำแบบเต็มที่
ในทิศทางเดียวกับ Passion ของคุณ

ขั้นแรกคุณต้องรู้ว่า Passion คืออะไร
หลังจากนั้นคุณต้องใส่ความคิดลงไปใน Passion นั้น

หลังจากนั้น คุณก็ลงมือทำให้เต็มที่

และเมื่อคุณทำสิ่งนั้นแล้ว

ขั้นตอนสุดท้ายของสูตรนี้

ก็คือ No-Tension (ไม่ตึงเครียด)

ปล่อยมันไป ปล่อยวางมันซะ

ใน 2 วันที่เราจะได้อยู่ร่วมกันนี้

วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2559

ฉันจะจับมือคุณทุกคน

เพื่อที่จะมั่นใจว่าพวกคุณทุกคน

อยู่ที่นั่น และเข้าใจสูตรนี้อย่างแท้จริง

เพื่อที่คุณจะสามารถดึงดูด

โลกที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นจริง

ฉันเห็นมันเกิดขึ้นมาแล้วจากทั่วทุกมุมโลก

และแม้ว่ามันจะถูกใช้มาเป็นเวลานานแล้ว

แต่ทุกวันนี้ The Passion Test ก็ยังคงเป็น

เครื่องมืออันดับ 1 ของโลก ในการค้นหา Passion

ในวันนั้น ฉันจะแบ่งปันทุกสิ่ง

ที่มันได้ผลกับผู้คนเป็นแสนๆ ทั่วทุกมุมโลก

เพื่อให้มั่นใจว่าพวกคุณทุกคนจะกลับไป

ด้วยความรู้สึกที่...

“เจเน็ต คุณให้ฉันมากกว่าที่ได้สัญญาเอาไว้ซะอีก!!”

และฉันก็จะแบ่งปัน

วิธีสร้าง Enlightened Alliances

(การสร้างพันธมิตรที่ใช่ ของคุณ)

มันหมายถึงอะไร?

เมื่อคน 2 คน ร่วมมือกันแบบเต็มที่
พวกเขาทั้งคู่จะได้ผลลัพธ์ที่โคตรเจ๋ง

ในชีวิต ทุกๆ สิ่งคือการสร้างพันธมิตร
ทุกๆ สิ่งเลยนะ

และฉันรู้จักทั่วโลก
ไม่ใช่เฉพาะการเป็น Queen of Passion
แต่ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องการสร้างพันธมิตรอีกด้วย

กิตติ ฉันไม่รู้ว่าคุณเคยรู้ไหม
แต่ฉัน และ Chris Attwood Partner ของฉัน
ซึ่งคุณได้พูดถึงในประวัติของฉันแล้ว

พวกเราแนะนำ 70% ของเหล่ากูรู
ที่ปรากฏอยู่ใน The Secret ให้ รอนด้า เบิร์น
เพื่อที่เขาจะได้สร้าง The Secret ให้สำเร็จ

เราทำแบบนั้นได้ เพราะเราทำงาน
กับบุคคลเหล่านี้ไปทั่วโลก นานกว่า 25 ปี

และพวกเราเรียนรู้วิธีการ
ที่จะสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งๆ
มันเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากๆ

ผู้คนเหล่านี้คือคนที่เราเล่นด้วย
นัดเจอกันที่สระว่ายน้ำ และทำข้อตกลงกัน

มันเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมมากๆ
คุณจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะทำมันบ้าง กับตัวคุณ

มันไม่ใช่แค่คุณจะได้เรียนรู้
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับ Passion

แต่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีอีกด้วย

และนั่นจะทำให้คุณสามารถ
สร้างรายได้จาก Passion ของคุณ
ได้แบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

นี่คือสิ่งสำคัญอันดับ 1 ที่ผู้คนที่ต้องการจะเรียนรู้
“ฉันจะสร้างรายได้จาก Passion ของฉันได้อย่างไร?”

ฉันรู้ดีว่านี่คือสิ่งที่ฉันจำเป็นต้องบอกคุณ
ฉันจะมอบความลับที่จะทำให้คุณได้สิ่งนั้น

และพาคุณไปสู่กระบวนการที่เรียกว่า
Attracting Perfect Customer
“วิธีการดึงดูดลูกค้าที่ใช่”

คุณจะได้ชัดเจนว่า
“ใคร” คือคนที่คุณต้องการ
และวิธีการที่คุณจะดึงดูพวกเขา
ซึ่งจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิต

นี่คืออีก 1 กระบวนการที่หยุดยั้งไม่แพ้กัน
ซึ่งฉันมีประสบการณ์ในการสอนเรื่องนี้มานานมากๆ

และ 1 ในคำถามที่คุณได้ถามมาก่อนหน้านี้
ว่าทำไมผู้คนถึงหลงลืม Passion ของตัวเอง?

คุณรู้อะไรไหม?

เหตุผลนั้น ก็คือ พวกเขาไม่มีความเชื่อผิดๆ
มีไอเดียใหม่ๆ และมีคอนเซ็ปต์ที่ช่วยแตก

เขาไม่รู้ว่า ตัวเองเป็นใคร เขาไม่เชื่อในตัวเอง
พวกเขามีปัญหาเรื่องความภูมิใจในตัวเอง

และฉันจะใช้เวลาในวันที่ 2
เพื่อช่วยให้ผู้คน ปลดล๊อคข้อจำกัดที่พวกเขามี

แม้ว่าคุณจะรู้แล้วว่า你有 Passion เรื่องอะไร
แม้ว่าคุณจะชัดเจนแบบโคตรๆ เลยก็ตาม

แต่ถ้าคุณยังมีความเชื่อเหล่านี้
“ฉันยังดีไม่พอ” “ฉันยังฉลาดไม่พอ”
“ฉันยังรวยไม่พอ” บลาๆๆๆ

ความเชื่อเหล่านี้ เหมือนเป็นกำแพงอิฐ
ที่ขวางกั้นคุณเอาไว้ จากการใช้ชีวิตตาม Passion

ซึ่งฉันจะลงลึกในเรื่องนี้ และใช้เวลาอย่างมาก
กับเพื่อนๆ ครอบครัวชาวไทยของคุณ
เพื่อให้ค้นพบว่าความเชื่อไหนกัน
ที่มันอุดรั้งชีวิตเขาเอาไว้จากชีวิตที่ใช่
มาอย่างยาวนาน หลายต่อหลายปี

และมันทำให้คุณไม่สามารถ
ประสบความสำเร็จได้
ทั้งๆ ที่คุณคู่ควรกับมัน

และให้ฉันบอกคุณนะว่า

เมื่อคุณเริ่มต้นจากความชัดเจน
ว่าความเชื่อที่จำกัดคุณคืออะไร
โลกทั้งใบของคุณจะเปลี่ยนไป!!

กิตติ : เยี่ยมไปเลย! และคุณก็ได้ตอบคำถามที่ 2
ที่ฉันยังไม่ได้ถามไปเรียบร้อยแล้ว

มันเยี่ยมไปเลย ขอขอบคุณมากๆ

เจเนท : 5555 ฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่ฉันดีใจที่ฉันได้ตอบมันไปแล้ว

กิตติ : เอาล่ะครับ วันนี้เวลาค่อนข้างที่จะจำกัด
ผมรู้สึกดีใจมากๆ ที่คุณได้มาร่วมพูดคุยในวันนี้

ขอบคุณสำหรับความรู้ และการแบ่งปัน
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบ Passionate Life
และสิ่งที่คุณกำลังจะส่งมอบให้กับคนไทย

มันยอดเยี่ยมไปเลย
ผมรอที่จะพบคุณอีกครั้งที่ประเทศไทย

และขอบคุณอีกครั้งสำหรับวันนี้
ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ
ผมรักคุณมากๆ เลย

เจเนท : ขอบคุณมาก ฉันก็รักคุณเช่นกัน

แล้วพบกันในงานสัมมนาที่ประเทศไทย
และคงจะได้เจอทุกๆ คนที่นั่นด้วยนะ

กิตติ : สุดท้ายนี้ คุณมีอะไรที่จะพูดถึงคนไทยทุกคนอีกไหมครับ?

เจเนท : มีสิ!! ฉันจะบอกว่า

มันถึงเวลาที่ คุณจะดึงพลังของคุณกลับมาแล้ว
ถ้าคุณเคยคิดว่าชีวิตคุณมันแย่
ชีวิตมันไม่ง่ายเลย มันไร้ความสนุกสนาน
และฉันก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ฉันอยากจะทำจริงๆ

สำหรับเราทุกคน สิ่งที่สำคัญที่สุด
ที่เราสามารถทำได้ นั่นก็คือ

การทำความเข้าใจว่า “เราคือใคร”
และรู้วิธีการที่จะปลดปล่อยมันออกมา
จงเข้าใจตนเองให้มากๆ

ด้วยการเข้าใจว่า อะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิต
และนี่คือวิธีการที่จะดึงพลังในตัวคุณกลับมา

ทำให้คุณเป็นคนใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
ด้วยการที่คุณรู้ว่า “คุณคือใคร” จากภายใน
และทำให้มันพุ่งทะยานออกมาสู่ภายนอก

แล้วเรามาเจอกันในงานสัมมนาที่ประเทศไทยนะ

กิตติ : ขอขอบคุณมากๆ ครับ เจอกันที่ประเทศไทย

รายละเอียดงานสัมมนา Create Your Fabulous Life
ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.PassionLifeThailand.com